



Huồi Lèng, ngày 12 tháng 9 năm 2024

## **THƯ NGỎ**

### **TRUNG THU SẼ CHIA - HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO VÙNG BÃO LŨ**

*Kính gửi:* Các bậc phụ huynh và gửi các em học sinh Trường PTDTBT THCS Huồi Lèng thân mến!

Thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2024 - 2025, chương trình " Vui tết Trung thu" của các bạn nhỏ Trường PTDTBT THCS Huồi Lèng đã được thầy cô lên kế hoạch ngay từ đầu năm học để mang đến những kỷ ức tuổi thơ đáng nhớ về ngày Tết Trung Thu cổ truyền cho các em. Cho đến hôm nay, khi đón nhận những tin tức về hậu quả do siêu bão Yagi – cơn bão số 3 để lại trên khắp các tỉnh miền Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh.... Thực hiện văn bản số 05/KH-MTTQ-BTV ngày 12/9/2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Chà về kế hoạch phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra; văn bản số 2494/SGDDĐT-VP ngày 12/9/2024 của Sở GD &ĐT về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2024; công văn số 820/PGDDĐT-TCCB, ngày 13 tháng 9 năm 2024 V/v tổ chức tết trung thu năm 2024 của Phòng GD &ĐT Mường Chà, Trường PTDTBT THCS Huồi Lèng đã quyết định dừng một số hoạt động của chương trình Tết Trung Thu tổ chức hoạt động quyên góp để chung sức, chung tay, đóng góp nguồn lực cho các hoạt động cứu trợ đồng bào ở vùng bão lũ.

Chính vì vậy Trung Thu năm nay có thể không giống với mọi năm và không giống với những gì các em mong đợi nhưng trong giai đoạn này thì lòng nhân ái là quan trọng hơn bao giờ hết. Mỗi chúng ta các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh mỗi người góp một chút để những bạn nhỏ ở khu vực bị ngập lụt vượt qua khó khăn sớm được cắp sách tới trường. Buổi quyên góp được nhà trường tổ chức vào lúc 7h30 phút đến 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 9 năm 2024.

Kính mong các bậc phụ huynh thấu hiểu, cũng như đồng cảm và ủng hộ nhà trường. Nhà trường cũng thông qua hoạt động này giáo dục các em lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái, là lành đùm lá rách, bồi đắp cho các em lòng trách cần, thấu hiểu để yêu thương, chia sẻ với bạn bè và những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Mong mọi điều bình an nhất đến với tất cả mọi người!

Trân trọng cảm ơn!

**HIỆU TRƯỞNG**

**Đào Xuân Lợi**